


Cuanhuasg1

Công Dụng Cửa Cửa Nhựa Giả Gỗ

 Difficulté Facile

 Durée 12 mois

 Catégories Mobilier

 Coût 0 USD (\$)

Sommaire

Introduction

Étape 1 -

Commentaires

Introduction

Cửa Nhựa Giả Gỗ: Giải Pháp Hiện Đại và Tiết Kiệm Chi Phí

Cửa nhựa giả gỗ đã trở thành lựa chọn phổ biến cho nhiều gia đình và công trình hiện đại nhờ vào những ưu điểm vượt trội mà nó mang lại. Chất liệu sản xuất chủ yếu của loại cửa này là nhựa gỗ, với thành phần chính là 30% bột gỗ tự nhiên cùng 70% hạt nhựa và chất phụ gia gốc cellulose. Qua quá trình ép cửa nhựa giả gỗ chất lượng và xử lý, cửa nhựa giả gỗ không chỉ có tính năng thẩm mỹ cao mà còn đảm bảo độ bền và khả năng cách âm tốt.

1. Đặc Điểm Nổi Bật Của Cửa Nhựa Giả Gỗ

Cửa nhựa giả gỗ được thiết kế với cấu trúc nhẹ, dễ dàng trong quá trình vận chuyển và lắp đặt. Khách hàng có thể tự lắp đặt hoặc thuê đơn vị chuyên nghiệp mà không gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, loại cửa này không chứa các hóa chất độc hại, an toàn cho cả trẻ em và người già.

Tính Thẩm Mỹ: Cửa có lớp sơn phủ giả vân gỗ đẹp mắt, mang lại cảm giác sang trọng và hiện đại. Sản phẩm đa dạng với nhiều mẫu mã và kiểu dáng, dễ dàng phù hợp với nhiều không gian khác nhau như cửa chính, phòng ngủ, văn phòng, v.v.

Độ Bền: Cửa nhựa giả gỗ có tuổi thọ từ 20 năm trở lên, tùy vào cách bảo trì. Bề mặt của cửa dễ dàng vệ sinh, giúp duy trì vẻ đẹp lâu dài.

Chống Thấm Nước và Mối Mọt: Loại cửa này có khả năng chống lại nước và độ ẩm cao, không bị mối mọt tấn công, do đó chắc chắn là sự lựa chọn tối ưu cho khí hậu Việt Nam.

2. Công Dụng Của Cửa Nhựa Giả Gỗ

Cửa nhựa giả gỗ không chỉ mang lại tính thẩm mỹ mà còn giải quyết được nhiều vấn đề mà cửa gỗ tự nhiên gặp phải. Các công dụng nổi bật bao gồm:

Khả Năng Chống Ẩm: Đây là một trong những ưu điểm lớn nhất của cửa nhựa giả gỗ. Bạn sẽ không còn lo lắng về việc cửa bị cong vênh do tác động của độ ẩm.

Cách M Tốt: Sản phẩm này có khả năng cách âm tốt, giúp bảo đảm không gian riêng tư cho các thành viên trong gia đình.

Giá Thành Hợp Lý: So với cửa gỗ tự nhiên và cửa gỗ công nghiệp, giá cửa nhựa giả gỗ thấp hơn nhiều, phù hợp với hầu hết các phân khúc khách hàng.

3. Báo Giá Cửa Nhựa Giả Gỗ

Chi phí cho cửa nhựa giả gỗ thường dao động từ khoảng 1 triệu đồng cho mỗi sản phẩm, chưa bao gồm phụ kiện. Mức giá này giúp người tiêu dùng tiết kiệm đáng kể so với việc đầu tư vào cửa gỗ công nghiệp hoặc gỗ tự nhiên.

Cửa Tiêu Chuẩn: Chi phí cho các mẫu cửa nhựa giả gỗ tiêu chuẩn thường thấp hơn. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những không gian nhỏ và trung bình.

Cửa Thiết Kế Đặc Biệt: Các mẫu cửa có thiết kế tinh xảo như cửa fix ô kính, cửa phào nổi thường có giá cao hơn. Những sản phẩm này phù hợp cho các công trình cao cấp, biệt thự hoặc chung cư sang trọng.

4. Phân Loại Cửa Nhựa Giả Gỗ

Theo Nguồn Gốc: Cửa nhựa giả gỗ có thể được chia thành nhiều loại như cửa giả vân gỗ, cửa nhựa ABS, và cửa nhựa Đài Loan. Mỗi loại có ưu điểm riêng nhưng đều có tính thẩm mỹ và độ bền cao.

Theo Thiết Kế: Cửa có thể chia thành dạng tiêu chuẩn và dạng thiết kế đặc biệt. Cửa tiêu chuẩn có bề mặt phẳng, trong khi cửa thiết kế có họa tiết và hoa văn tinh tế hơn.

Theo Số Lượng Cánh: Cửa nhựa giả gỗ cũng được phân loại theo số cánh - cửa đơn hoặc cửa đôi. Cửa đơn phù hợp cho không gian nhỏ trong khi cửa đôi thích hợp cho các không gian lớn hơn.

5. Mua **Cửa Nhựa Giả Gỗ Chất Lượng** Tại Sài Gòn Door

Nếu bạn đang tìm kiếm cửa nhựa giả gỗ chất lượng cao, Sài Gòn Door là một địa chỉ tin cậy mà bạn nên tham khảo. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành, Sài Gòn Door cung cấp nhiều mẫu mã đa dạng, đảm bảo chất lượng chính hãng.

Cam kết Đúng Thời Gian: Sài Gòn Door cam kết không để xảy ra tình trạng chậm trễ trong tiến độ lắp đặt. Khách hàng sẽ hoàn toàn yên tâm khi lựa chọn sản phẩm tại đây.

Hỗ Trợ Lắp Đặt: Khách hàng sẽ nhận được hướng dẫn chi tiết về cách lắp đặt và sử dụng sản phẩm, giúp duy trì độ bền lâu dài.

Giá Cả Hợp Lý: Với nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn, khách hàng sẽ dễ dàng tìm được sản phẩm ưng ý mà vẫn tiết kiệm chi phí.

6. Kết Luận

Cửa nhựa giả gỗ thực sự là giải pháp tuyệt vời cho người tiêu dùng hiện đại, kết hợp giữa tính thẩm mỹ, độ bền, và chi phí hợp lý. Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc có bất kỳ câu hỏi nào về báo giá cửa nhựa giả gỗ chất lượng, hãy liên hệ với Sài Gòn Door để được tư vấn chi tiết và nhanh chóng.

Matériaux

Outils

Étape 1 -
